

รายงานสังคมนิยม คิษฐ์ ครู ฝึกการพูดครั้งที่ 2507 ประจำวันที่ 14 เดือนเมษายน พ.ศ.2567

🏆 เปิดประชุม โดยอดีตนายกลสมสรฯ สมัยที่ 45 คุณภานุมา กิตติวรรณ : กล่าวเปิดการประชุมประจำสัปดาห์ และกล่าวทักทายเพื่อนสมาชิกที่เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมร้าน OZO-MAC CENTER

🏆 พิธีกร โดย อ.ภาณุพงศ์ ไชยวรรณ : ดำเนินรายการการประชุมตามลำดับกำหนดการ

🏆 ประธานฝึกการพูดแบบฉับพลัน โดย รศ.ดร.นันทณี เสถียรศักดิ์พงศ์ : แจงวัตถุประสงค์ และกฎกติกาของการฝึกการพูดแบบฉับพลัน ตั้งคำถามทั้งหมด 4 คำถาม ถามผู้ที่เข้าร่วมการประชุมในสัปดาห์นี้

🏆 ผู้ประเมินฝึกการพูดแบบฉับพลัน โดย อ.ดารณี คงมัน : ประเมินผู้ทำหน้าที่การเป็นประธานฉับพลันว่าท่านมีบุคลิกภาพเป็นเช่นไร แจงกฎกติกา และตั้งคำถามได้เหมาะสมหรือไม่ ในส่วนของผู้ตอบแต่ละท่าน ประเมินว่าผู้ตอบสามารถตอบได้ตรงประเด็นคำถาม และมีบุคลิกที่เหมาะสมหรือไม่

🏆 5 นาที มีสาระดี ๆ มาฝาก โดย คุณสุทัศน์ ไชยพรหมมา : นำเรื่องที่มีสาระมาเล่าสู่กันฟัง ให้เพื่อนสมาชิกได้รับทราบ และสร้างความสนใจ เกี่ยวกับเรื่องที่น่าสนใจพร้อมการนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

🏆 3 นาที แห่งความหรรษา โดย คุณกรรณิการ์ แสงอำพันธ์ : นำเรื่องเล่าที่สร้างเสียงหัวเราะ และสร้างความเฮฮาให้แก่เพื่อนสมาชิกได้รู้สึกผ่อนคลายระหว่างการประชุม

🏆 ปฏิคม - ไม่มีผู้มาเยือน -

(พัก) พักรการประชุม ดื่มน้ำ ซา กาแฟ พูดคุยตามอัธยาศัย (15 นาที) ขอขอบคุณผู้สนับสนุนอาหารว่างทุกท่าน

🏆 รายการฝึกพูดแบบเตรียมตัว - ไม่มีการฝึกพูดแบบเตรียมตัว -

🏆 ผู้ประเมินทั่วไป โดย รศ.ดร.บุญลือ เผือกผ่อง : ประเมินการทำหน้าที่ทั้งหมดทุกรายการในการประชุมครั้งนี้ ตั้งแต่การทำหน้าที่ของผู้เปิดการประชุม ตามลำดับรายการ อาทิมีการเปิดประชุมตรงเวลาไหม การทำหน้าที่ของแต่ละหน้าที่ที่ได้เป็นอย่างไร เหมาะสมหรือไม่ จนนจบรายการ

🏆 รายงานการใช้ภาษา โดย รศ.ดร.บุญลือ เผือกผ่อง : รายงานการใช้ภาษาของแต่ละท่านที่มาทำหน้าที่ ว่าสามารถใช้ภาษาไทย ได้ถูกต้องหรือไม่ ทั้งการออกเสียง การใช้คำ และการใช้รูปประโยค

🏆 ผลฝึกการพูดประจำสัปดาห์

ผู้ตอบคำถามฉับพลันดีเด่น รางวัลปรบมือ พร้อมรับ POPULAR VOTE CARD คือ อ.จิราภา ปิตาวรรณ

🏆 รายงานคำฟุ่มเฟือย โดย คุณสุทัศน์ ไชยพรหมมา

🏆 รายงานการใช้เวลา โดย คุณกรรณิการ์ แสงอำพันธ์

🏆 ข้อคิดคำคม -

🏆 ปิดประชุม เวลา 17.50 น.

🏆 เรียบเรียง/รายงาน โดย คุณธนกร หลูปิน

*****ขอขอบคุณผู้ทำหน้าที่ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกๆ ท่าน*****

ข่าว & ประชาสัมพันธ์

📣 แจ้งกิจกรรมของสโมสรฯ ดังนี้

📌 งานสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง สระเกล้าคำหว่าผู้อาวุโส วันที่ 28 เมษายน 2567 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด

📌 กิจกรรมสัมมนาวิชาการ วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2567 ณ ริมตอยรีสอร์ท อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

📣 ขอเชิญชวน มิตร ศิษย์ ครู และ กัลยาณมิตรทุกท่าน

📌 สามารถเข้าไปกด Like กดแชร์ กดติดตามข่าวสารและรูปของทางสโมสรได้ทาง เพจFacebook ของสโมสร
ฝึกการพูดแห่งลานนาไทย เชียงใหม่ ได้ที่ www.facebook.com/lannapublicspeakingclub

และเข้าเยี่ยมชมติดตามข่าวสาร ข้อมูล รูปภาพ และรายการฝึกการพูดประจำสัปดาห์ได้ที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรฯ <https://lannathaispeakingclub.com>